

สรุปข่าวประจำวันที ๑๙ พ.ย. ๖๖

สื่อสิ่งพิมพ์

- ภาพข่าว บรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้มงคลให้กับประชาชน (ไทยรัฐ ๒๐ ธ.ค. ๖๖ หน้า ๗)
- ยกระดับ ‘รุกขกร’ ลุยแข่งขันปั้นต้นไม้ (แนวหน้า ๑๙ ธ.ค. ๖๖ หน้า ๙)

สื่อออนไลน์

- กรมป่าไม้ แจกกล้าแสนต้น (ยูทูบช่องไทยรัฐออนไลน์ 18 ธ.ค. 66)
www.youtube.com/watch?v=1yzLrRYnNMw
- ETC นำทีมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแจกกล้าไม้ในโครงการ ‘ขยะแลกกล้า’ (แนวหน้า 18 ธ.ค. 66)
www.naewna.com/lady/775859
- ‘กัณวีร์’ รับหนังสือชาวจะนะ ร้องตรวจสอบรัฐออกโฉนดที่ดินจาก สค.1 ล่าช้า 68ปี ทำสูญเสียชีวิต (มติชน 18 ธ.ค. 66) www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4336703
- ชาวบ้านร้องถนนพัง วอนหน่วยงานเร่งซ่อมเส้นทาง ชม.๖๐๕๐ จ.เชียงใหม่ (ไทยพีบีเอส ๑๘ ธ.ค. ๖๖)
www.thaipbs.or.th/news/content/335040



บรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ไซยา แคน โท้จ้ ผอ.ส่วน
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ วรุตม์ สิริกิม ผอ.ส่วนผลิตกล้าไม้ ร่วมมอบกล้าไม้มงคล
ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจลงทะเบียนขอรับกล้าไม้มงคลได้จนกว่ากล้าไม้จะหมด
ที่กรมป่าไม้และสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ.

ยกระดับ'รุกขกร'ลุยแข่งขันปีนต้นไม้

ยกระดับมาตรฐานรุกขกรผ่านการอบรมระดับสูง พร้อมการแข่งขันปีนต้นไม้

นายชาติร์ วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลักดันมาตรฐานอาชีพรุกขกร ผ่านการจัดอบรมรุกขกรระดับสูงระดับประเทศ ด้วยการแข่งขัน Thailand Tree Climbing Championship 2023 ในเทศกาลต้นไม้ใหญ่ ปี 2566 ณ บริเวณเวทีกลาง สวนป่าเบญจกิติ โอกาสนี้ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev) กรมป่าไม้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สำนักสิ่งแวดล้อม เขตคลองเตย คณะกรรมการนักแข่งปีนป่ายต้นไม้นานาชาติ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการ



รองปลัด กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครยินดีให้ความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลต้นไม้ในเมือง ที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องต้นไม้ก่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะการตัดต้นไม้ในพื้นที่สำนักงานเขตต่างๆ การให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และความร่วมมือของเครือข่ายต้นไม้ในเมือง ช่วยทำให้การตัดต้นไม้และการล้อมย้ายต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ดีขึ้นเป็นลำดับ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถ้าได้รับความร่วมมือและความรู้ในเรื่องการตัดแต่งต้นไม้หรือการล้อมย้ายต้นไม้ จะเป็นประโยชน์ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถอยู่ร่วมกับต้นไม้ได้ ประชาชนได้รับความสะอาดสบายและร่มรื่นจากต้นไม้

นายชาติร์กล่าวด้วยว่า สำหรับปีนี้องค์กรเครือข่ายพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ได้สานต่อการแข่งขันปีนต้นไม้ชิงแชมป์ประเทศไทยแบบรุกขกร ซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี 2562 โดยการจัดโครงการอบรมรุกขกรขั้นสูงผ่านการฝึกเชิงปฏิบัติการ มีการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ถูกต้องเกี่ยวกับต้นไม้ โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมรุกขกร กทม. ทั้ง 50 เขต และสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ทยอยขึ้นทะเบียนวิชาชีพ รวมถึงมีการอบรมอาสาสมัครเก็บข้อมูลต้นไม้บนทางเท้าและสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกด้วย ต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ สร้างความสดชื่น และช่วยลดกักจับฝุ่น PM2.5 ขอขอบคุณเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ช่วยทำฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อการบริหารจัดการ



ภาวะโลกร้อน : แจกกล้าไม้แสนต้น-ของขวัญปีใหม่ | 18 ธ.ค. 66 | ไทยรัฐเจาะประเด็น



ภาวะโลกร้อน : แจกกล้าไม้แสนต้น-ของขวัญปีใหม่ | 18 ธ.ค. 66 | ไทยรัฐเจาะประเด็น



Thairath Online
ผู้ติดตาม 17.1 ล้าน คน

ติดตาม

- 8
- แชร์
- ดาวน์โหลด
- ชอบคุณ
- ...

www.youtube.com/watch?v=1yzLrRYnNMw

'กัณวีร์' รับหนังสือขากจะนะ ร้องตรวจสอบรั้วออกโฉนด ที่ดินจาก สค.1 ล่าช้า 68 ปี ทำสูญเสียชีวิต

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 16:59 น.



'กัณวีร์' รับหนังสือชาวบ้านจะนะ ร้องเรียนตรวจสอบรั้วออกโฉนดที่ดินจาก สค.1 ล่าช้ามา 68 ปี ทำสูญเสียชีวิต และขอให้ยกเลิกเขตป่าไม้และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ ที่มาที่หลังชาวบ้านอยู่อาศัยมากกว่า 200 ปี

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 66 ที่บ้านห้วยหลัง ม.10 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา นายกัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม ลงพื้นที่เพื่อรับหนังสือจากชาวบ้าน โดยนายอภิวัฒน์ พรหมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เป็นตัวแทนชาวบ้านยื่นหนังสือถึงนายกัณวีร์ เพื่อส่งต่อไปยัง คณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน

นายกัณวีร์เปิดเผยว่า ในเดือนธันวาคม ปี 2565 ตนเองได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาจากชาวบ้านแล้ว หลังได้รับเลือกตั้งเป็น สส.ก็พบว่าผ่านมา 1 ปี ปัญหาของชาวบ้านยังไม่มีความคืบหน้า จึงมารับหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะนอกจากเป็นปัญหาทางกฎหมายแล้ว ชาวบ้านยังสูญเสียสิทธิที่ควรจะได้รับหากมีเอกสารสิทธิที่ดินที่ถูกต้อง แต่กระบวนการของรัฐล่าช้ามากกว่า 68 ปีแล้ว



นายกัณวีร์เปิดเผยว่าจะใช้กลไกของรัฐสภาที่มีทั้งการขอหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา และส่งต่อให้คณะกรรมการที่ดินฯ ตรวจสอบโดยตรง ส่วนที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิของประชาชน และความไม่ยุติธรรม จะต้องเข้าสู่คณะกรรมการการกฎหมายฯ ด้วย จะตั้งใจทำเรื่องนี้ให้เห็นผลในสมัยสภานี้ให้ได้

“ประชาชนรอมาเกือบ 7 ทศวรรษ เป็นไปได้ได้อย่างไร ระบบราชการต้องปรับให้ทันสมัยขึ้น เพื่อทำงานได้มีประสิทธิภาพ เพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม และจะประสาน สส.ในพื้นที่ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเว่ สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ให้รับทราบด้วยว่าจะช่วยผลักดันเรื่องนี้ร่วมกันหรือไม่” นายกัณวีร์ กล่าว

นายอภิวัฒน์ เปิดเผยว่า ชาวบ้าน มากกว่า 116 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม ความไม่ยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงขอร้องเรียน ให้มีการตรวจสอบ สอบถาม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้าน ไม่ว่าจะ เป็น ที่ดินจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ) ,กรมที่ดิน,นายอำเภอจะนะ,ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาหลวง,กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ,กรมป่าไม้ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในกระบวนการที่ผ่านมา ชาวบ้านได้มีการยื่นขอสิทธิการออกโฉนดที่ดินไปแล้วตามที่มีการออกประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ที่กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดินเนื่องจาก ส.ค.1 โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดิน ซึ่งหลังจากนั้นก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ จนกระทั่งในปี 2552 มีการออกประกาศให้เข้าสู่กระบวนการรังวัดที่ดิน ชาวบ้านได้จ่ายเงินเพื่อทำการรังวัดที่ดิน และมีการรังวัดที่ดิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด จนปัจจุบันยังไม่สามารถออกโฉนดได้ เนื่องจากอ้างว่า ที่ดินอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาหลวง ซึ่งทางชาวบ้านได้มีหลักฐานยืนยันเพื่อขอพิสูจน์สิทธิการอยู่อาศัยมาก่อน เช่น ต้นทุเรียน พื้นบ้านอายุกว่า 100 ปี การขออนุญาตขุดสระหรือการทำสวนยาง ตั้งแต่ปี 2525 การร่วมปักหมุดหลวงพินิจภูวดล หมู่ที่ 1 ที่มีการสลักชื่อ นายสาย ฌ บ้านเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2485 รวมถึงแท่นพ่อท่านงุ่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนนับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษ กว่า 100 ปี ซึ่งปัจจุบันรูปปั้นหินพ่อท่านงุ่นถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) จ.สงขลา เป็นต้น

ทั้งนี้การที่หน่วยงานราชการมีความล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชน ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ควรจะได้รับ ทำให้สูญเสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการใช้ที่ดิน รวมถึงการใช้พื้นที่สาธารณะ เช่น วัด ในขณะที่พื้นที่อื่นที่มี ส.ค.1 มีการออกโฉนดที่ดินเปลี่ยนมือไปแล้วจำนวนมาก บางพื้นที่ก็ให้ต่างชาติถือครองไปแล้ว ทั้งๆที่ชาวบ้านเป็นคนไทย เป็นประชาชนไทยที่ควรได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่กลับสูญเสียสิทธิเหล่านั้น จึงขอให้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ และเร่งรัดขั้นตอนเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับชาวบ้านที่รอคอยมากกว่า 68 ปี

นายประเสริฐ เสนาจิตร ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 เปิดเผยว่าที่ผ่านมาชาวบ้านได้เข้าสู่กระบวนการขออโฉนดมาหลายขั้นตอนแล้ว แต่ปัญหาที่ล่าช้าส่วนหนึ่งเพราะมีการทำลายเอกสาร ส.ค.1 จากเหตุไฟไหม้ที่ที่ดินอำเภอจะนะ ทำให้ ส.ค.1 ของชาวบ้านบางส่วนหายไป

“ตอนนั้นทางราชการมาเอา ส.ค.1 ของชาวบ้านไป ชาวบ้านก็คิดว่าเอาไปเก็บที่อำเภอปลอดภัยที่สุด แต่ที่ไหนได้ มีการเผาสำนักงานที่ดิน เพราะมีการทุจริตกัน แต่ความเดือดร้อนมาตกที่ชาวบ้าน เพราะตอนนี้พอราชการต้องการหลักฐาน ก็ไม่มีมาพิสูจน์สิทธิ์ แล้วใครจะรับผิดชอบ”

นายประเสริฐ เปิดเผยว่า ชาวบ้านที่มี ส.ค.1 ที่ออกให้เหมือนคนทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้เอกสารสิทธิ์กันไปหมดแล้ว เช่น ที่หาดใหญ่ ภูเก็ต บางแห่งเป็นของต่างชาติไปแล้ว แม้กระทั่งที่ดิน สปก.4-01 ซึ่งเป็นที่ป่าเสื่อมโทรมให้ทำการเกษตรยังสามารถออกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้แล้ว ถือเป็นความเหลื่อมล้ำ ที่เห็นได้ชัดเจนมากๆ

“อยากให้ท่าน สส.ช่วยผลักดันให้มีการยกเลิกกฎหมายป่าไม้ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาหลวง ในพื้นที่ที่ชาวบ้านทำกินมาก่อน เพื่อปลดล็อกการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับชาวบ้านที่นี่” นายประเสริฐ กล่าว

ขณะที่นายจรรยา สังข์ทอง อายุ 70 ปี นำหลักฐาน ใบเสร็จภาษีที่ดินบำรุงท้องที่ หรือ ภ.บ.ท.6 ตั้งแต่ปี 2509-2512 ที่บิดาได้เสียภาษีตามปกติ รวมถึงหลักฐานการขอสงเคราะห์การทำสวนยาง เมื่อปี 2525 ในแปลงที่ดิน ส.ค.1 เช่นเดียวกับชาวบ้านทุกคน ซึ่งรอคอยการมีโฉนดที่ดินมาจากรุ่นสู่รุ่น จนคนที่มีชื่ออยู่ใน ส.ค.1 ก็เสียชีวิตไปจำนวนมากแล้ว ทำให้ในที่สุดอาจไม่มีพยานบุคคลมายื่นขอพิสูจน์สิทธิ์แล้ว ลูกหลานจะทำยังไง



ETC นำทีมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแจกกล้าไม้ใน โครงการ 'ขยะแลกกล้า'

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566, 18.15 น.

กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” (เบตเตอร์ กรุ๊ป) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และแจกกล้าไม้ในโครงการ “ขยะแลกกล้า” จำนวนกว่า 2,000 ต้น โดยมี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒน์พันธ์ ปลัดจังหวัดสระบุรี, คุณเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน), คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” (เบตเตอร์ กรุ๊ป) ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

คุณเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ “ขยะแลกกล้า” จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยให้เยาวชน และประชาชน ได้รู้จักการนำสิ่งของเหลือใช้ หรือ “ขยะไร้ค่า” นำมาสร้างประโยชน์ให้มีคุณค่าสามารถนำมาแลกเป็นกล้าไม้ เพื่อช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชน และประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ตลอดจนเพื่อ
ฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

คุณเอกรินทร์ กล่าวต่ออีกว่า “กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร้อมด้วยหน่วยงาน
ราชการ ประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจน ให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรี อันจะส่งผล
ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และบริเวณชุมชนโดยรอบ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี
ดี จากหน่วยงานราชการ บุคลากรในสังกัดต่างๆ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนความร่วมมือ
จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสระบุรี - กรมป่าไม้ ในการสนับสนุนพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 7
ชนิด ได้แก่ ยางนา พยุง มะขาม ชีเหล็ก มะค่า ตะเคียน ต้นสัก ทั้งปลูก และแจกกล้าไม้ รวมจำนวนกว่า 2,000 ต้น เรียก
ได้ว่าคืนความชุ่มชื้น เต็มออกซิเจนให้กับธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวจังหวัดสระบุรี เกิดประโยชน์ทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพจิต ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เชื่อมสัมพันธ์ทางสังคม
ชุมชน เพื่อเกิดความยั่งยืนสืบไป”



ชาวบ้านร้องถนนพัง วอนหน่วยงานเร่งซ่อมเส้นทาง ชม.6050 จ.เชียงใหม่

ภูมิภาค 18 ธ.ค. 66 20:19 122



ชาวบ้านร้องถนนพัง วอนหน่วยงานเร่งซ่อมถนน ชม. 6050 จ.เชียงใหม่ พบบางจุดอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้อยู่ระหว่างทำแบบสำรวจขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ก่อนซ่อมแซม

วันนี้ (18 ธ.ค.2566) ทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ไทยพีบีเอส ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า ถนนทางหลวงชนบท ชม.6050 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา - บ้านแม่ชา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พังเสียหาย ในฤดูฝนถนนเป็นโคลน บางครั้งชาวบ้านต้องใช้โช้พันล้อรถ จึงจะสามารถเดินทางผ่านเส้นทางนี้ได้

ขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมามีการร้องเรียนถนนเส้นนี้มาโดยตลอด เวลาชาวบ้านเจ็บป่วยบางคนถึงขั้นตัดพ้อขออนอนที่บ้านดีกว่าจะไปเสียชีวิตกลางทางเพราะถนนพัง

กำนันตำบลแจ่มหลวง ให้ข้อมูลว่าได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านจึงได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้ว

ขณะที่กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า โครงการปรับปรุงถนน สายชม. 6050 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ - บ้านแม่ชา ระยะทางทั้งสิ้น 64.039 กม. แบ่งเป็น ผิวจราจร ลูกรีง 54.499 กม. คอนกรีต 9.54 กม และปรับปรุงเป็นถนน ลูกรีง+ซีเมนต์ 39.129 กม. คงเหลือถนนดินอีก 15.370 กม. ซึ่งพื้นที่โครงการทั้งหมด อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้น 1A ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าดำเนินการ



ในส่วน of แหวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่า

จากการติดตามความคืบหน้าของทีมข่าวพบว่า ขณะนี้มีปัญหาด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้อยู่ระหว่างการดำเนินการออกใบอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการขอสันับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณในการปรับปรุงผิวจราจรให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตการใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่ดูแลรักษาป่าไม้ก่อนจึงจะดำเนินการขอสันสนับสนุนงบประมาณได้

ล่าสุด อธิบดีกรมป่าไม้ ชี้แจงว่าขณะนี้ติดปัญหาเรื่องการทำแบบสำรวจการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในเขตป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งซึ่งหากมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวได้ในเร็ววันนี้